



ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฉบับที่ ๖/๒๕๖๓
เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓ และให้เลื่อนการเลือกตั้งฯ

โดยที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งและการลาออก
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

โดยที่มีข้อห่วงใยถึงการดำรงตำแหน่งของนายกฤษฎ ญิกุล ซึ่งลงนามในฐานะประธาน กต. ส.น.ท.ย.
ในประกาศฉบับดังกล่าว, การประกาศเลื่อนการเลือกตั้งหลังจากได้แสดงเจตนาลาออกจากตำแหน่ง กต.
ส.น.ท.ย. รวมทั้งข้อทักท้วงว่าการเลื่อนการเลือกตั้งฯ จะกระทำได้ก็แต่โดยอาศัยมติร่วมของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร และ กต. ส.น.ท.ย. เท่านั้น

เมื่อปรากฏว่า นายกฤษฎ ญิกุล ได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง กต. ส.น.ท.ย. แล้ว
โดยที่ไม่ปรากฏว่ามีข้อบังคับหรือระเบียบให้ผู้ใดต้องให้ความเห็นชอบอีก ถือว่าการแสดงเจตนาลาออกของนาย
กฤษฎ ญิกุล มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายกฤษฎ ญิกุล ย่อมไม่อยู่ในฐานะ กต.
ส.น.ท.ย. รวมถึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ในนาม กต. ส.น.ท.ย. ได้อีกต่อไป
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งและการลาออกจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งลงนามโดยนายกฤษฎ ญิกุล จึงเป็นประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ที่ออกโดยผู้ที่ไม่ใช้อำนาจ ประกาศฉบับนั้น จึงไม่มีผลใช้บังคับ ไม่อาจผูกพันผู้หนึ่งผู้ใด
ตามกฎหมาย หรือระเบียบได้ ฉะนั้น โดยประกาศฉบับนี้ รักษาการประธาน กต. จึงให้ยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งและการลาออกจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังกล่าวเสีย กต. ส.น.ท.ย. เท่าที่เหลืออยู่ได้แจ้งให้คณะกรรมการ
บริหาร ส.น.ท.ย. ทราบถึงข้อห่วงใยและข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นแล้ว และคณะกรรมการบริหาร ส.น.ท.ย. และ กต.
ส.น.ท.ย. จึงได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว และที่ประชุมร่วมมีมติให้เลื่อนการเลือกตั้ง
ออกไปมีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน

อาศัยอำนาจตามความในวรรคสอง ข้อ ๑๐ แห่งระเบียบการเลือกตั้งสมาคม รักษาการประธาน กต.
ส.น.ท.ย. โดยความเห็นชอบและมติที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหาร ส.น.ท.ย. และ กต.
ส.น.ท.ย. ครั้งวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้เลื่อนการเลือกตั้งฯ ออกไปมีกำหนด ๓๐ วัน

ประกาศมา ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ศุภรดา สรรพวัฒน์



(นางสาวศุภรดา สรรพวัฒน์)

รักษาการประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓